
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหารายได้ของสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
 
ผู้เข้าประชุม 
1.  นายสุขเกษม  จิตรสิงห ์  ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ 
2.  รศ.ดร. ธรรมศักดิ์  ทองเกตุ  ประธานคณะอนุกรรมการ 
3.  นายกฤษฎิน  คำตัน   กรรมการ 
4.  นายพาโชค  พงษ์พานิช  กรรมการ 
5.  นายก่อพงศ์  บุญกำจัด  กรรมการ 
6.  ดร. นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต  เลขานุการคณะอนุกรรมการ 
 

ผูไ้ม่เข้าประชุม 
1.  ดร. ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล  ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ ติดภารกิจ 
2.  รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์  กรรมการ   ติดภารกิจ 
3.  รศ.ดร. จานุลักษณ์  ขนบดี  กรรมการ   ติดภารกิจ 
4.  ผศ.ดร. พิจิตรา  แก้วสอน  กรรมการ   ติดภารกิจ 
5.  นายนิพิจ  พินิจผล   กรรมการ   ติดภารกิจ 
6.  นายเทอดศักดิ์  สุวรรณเทพ  กรรมการ   ติดภารกิจ 
7.  นายอภิเชษฐ์  ทุ่งอ่วน   กรรมการ   ติดภารกิจ 
8.  นายอิสระ  วงศ์อินทร์   กรรมการ   ติดภารกิจ 
9.  นายสมศักดิ์  ถนอมเสียง  กรรมการ   ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผศ.ดร. ดำรงวุฒิ  อ่อนวิมล   
2.  นางศิริพร  ไวยวุฒ ิ
 

เร่ิมประชุม เวลา 09:30 น 
 

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2567  ได้มีมติเห็นชอบให้
จัดต้ังคณะอนุกรรมการหารายได้ของสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของสมาคมฯ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางในการหารายได้เข้าสมาคม และอนุกรรมการควรมาจากท้ังส่วนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่งนายกสมาคมฯ ได้ลงนามแต่งต้ังเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2567      
 

วาระที่ 2 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 ประธานได้นำเสนอแนวทางการหารายได้ของสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 แนวทาง ดังนี้ 

1. การจัดประชุมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ทุก 2 ปี 
 ที่ประชุม เห็นด้วย 
 

2/2. การจัดสัมมนา... 
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2. การจัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อท่ีน่าสนใจ ท้ังแบบ onsite และ online อย่างน้อยปีละครั้ง หรือ   
ปีเว้นปี สลับกับ การจัดประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ 
ที่ประชุม เห็นด้วย 

3. การให้บริการทางวิชาการ โดยการจัดฝึกอบรมให้ภาครัฐ และ ภาคเอกชน (ท้ังนี้ อ. จาณุลักษณ์ 
เนื่องจากติดภารกิจ จึงได้ฝากเสนอการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ Seed Harvesting and Seed Borne) และ การจัด 
Study Tour ท้ังในและต่างประเทศ 

ที่ประชุม มีความคิดเห็นว่า การฝึกอบรม ควรเปล่ียนเป็น การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ (workshop) 
และเสนอให้มีการสำรวจความต้องการของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง การสำรวจความสามารถในส่ิงท่ีสมาคม
ทำได้ และในประเด็นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

4. การจำหน่ายสินค้า เช่น วีดิโอการสัมมนา จากข้อ 1 และ 2 รวมทั้ง สินค้าของสมาคม เช่น เส้ือ หมวก 
กระเป๋า และ ของท่ีระลึก เป็นต้น ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ 

ที่ประชุม มีความเห็นว่า ให้จัดทำในลักษณะครบรอบปีของสมาคม เพื่อจำหน่ายในช่วง การจัดประชุม
ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ปี 2568 โดยเสนอให้จัดทำเส้ือ  

5. การจัดงานกีฬาการกุศล เช่น กอล์ฟ และโบว์ล่ิง เป็นต้น 
ที่ประชุม มีข้อคิดว่า เมื่อสมาคมจัดงานกีฬาการกุศล ก็ต้องช่วยสมาคมอื่นๆ ด้วยเป็นการตอบแทน 

นอกจากนี้ยังต้องมีเครือข่ายท่ีดีด้วย  
 

วาระที่ 3 ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุม 
 ส่ิงท่ีคณะอนุกรรมการในท่ีประชุมต้องการทราบ 
 สถานะการเงินในปัจจุบันของสมาคมฯ โดยสมาคมฯ มีเงินฝากในรูปสลากออมสินพิเศษ 2 ปี จำนวน  
1,000,000 บาท เงินในบัญชธีนาคารทหารไทยธนชาติ ประมาณ 330,000 บาท และเงินในบัญชีธนาคารออมสิน  
ประมาณ 91,000 บาท 

รายได้ขั้นต่ำท่ีสมาคมฯ ต้องการต่อปี อยู่ท่ีประมาณ 400,000 บาทต่อปี  
 

ข้อเสนอจากท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สมาคมฯ มีรายได้ท่ียั่งยืน โดยการเสนอตัวเป็น third party เพื่อ 
ออกใบอนุญาต plant quarantine สำหรับการส่งออกเมล็ดพันธุ์  
 

วาระที่ 4 คำกล่าวปิดประชุมจากประธาน 
 ประธานฯ กล่าวขอบคุณในทุกความคิดเห็น และจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อ
พิจารณาต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา 11:00 น 
 
 
ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต 
เลขานุการคณะอนุกรรมการ 
ผู้จดบันทึก และ ตรวจสรุปการประชุม 

 

 


